





ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

22/02-427

(Public Health Emergency Operation Center)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
				อยู่ระหว่างดำเนินการ	คำมั่นแล้ว
1	กำกับติดตามการรายงานการครองเตียงผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับ 2 และ 3 ในระบบ Co-Ward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง ติดตามและรายงานข้อมูลผู้ป่วยอาการหนัก ในระบบ Co-Ward ระดับเขต เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาความสัมพันธ์ของการได้รับวัคซีน อาการป่วยจากโควิด-19 โรคเรื้อรัง-โรคประจำตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ	ทันที	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1- 12	/	
2	ติดตามข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ใส่ท่อช่วยหายใจ และรายงานข้อมูลผู้ป่วยอาการหนักในระบบ Co-Ward รายวัน จัดทำ Dead Case Conference กรณีเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ	ทันที	นพ.สสจ.ทุกจังหวัด	/	
3	มอบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา 1) สื่อสารการเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เกิดความครอบคลุมในทุกพื้นที่ เน้นความครอบคลุมในกลุ่ม 608 2) ประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ กระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ทันที	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1- 12 นพ.สสจ.ทุกจังหวัด ผอ.รพ.ทุกแห่ง	/	
4	มอบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 Best Practice เสนอต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่พื้นที่อื่นๆ	ทันที	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	/	
5	มอบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สื่อสารแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการรักษา OP with self Isolation และ Home Isolation แก่สถานบริการทุกแห่ง และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในรูปแบบการรักษาและการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ทันที	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1- 12	/	
6	มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 สื่อสารแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการรักษา OP with self Isolation และ Home Isolation สำหรับการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่กรุงเทพมหานคร	ทันที	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 13	/	

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้บัญชาการเหตุการณ์